



สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรีกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ปัญหาเรื่องไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ปัญหาด้านคมนาคม การขอให้ซ่อมบำรุงถนนสายต่าง ๆ การขยายช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจรและติดตั้งไฟส่องสว่างสัญญาณไฟจราจร พุศบาทชำรุด เกาะกลางถนนหรือไหล่ทาง การพัฒนาถนนในพื้นที่ชนบท ความปลอดภัยบนถนนทางหลวง ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินและการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับประชาชน ปัญหาทางด้านการศึกษา ปัญหาทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบของโควิด-๑๙ และการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข การจัดลำดับการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ปัญหาด้านการประมง ปัญหาราคาเรื่องราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ เช่น ราคาอ้อย มันสำปะหลัง หอมแดงตกต่ำ และการประกันราคาพืชผลเกษตร ปัญหาด้านการชลประทาน อ่างเก็บน้ำ การขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร ด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ปัญหาด้านการลงทะเบียนในโครงการช่วยเหลือหรือเราชนะของประชาชน ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือในโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลการขอให้สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด

ระเบียบวาระที่ ๑ กระทั่งถาม

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทั่งถามสดด้วยวาจา ตามลำดับ คือ

กระทั่งถามสดด้วยวาจา

๑. กระทั่งถาม ของ นายक्रमานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย

ประเด็นคำถาม เงินกู้ตามพระราชกำหนดเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด มีการใช้ไปหมดหรือไม่ อย่างไร เงินกู้เพื่อฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลใช้ไปแล้วหรือไม่ อย่างไร รัฐบาลใช้หลักเกณฑ์อย่างไรในการให้เงินเยียวยาแก่ประชาชน

นายอาคม เดิมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ การใช้เงินตาม พ.ร.ก. กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-19 วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน เพื่อการแพทย์และการสาธารณสุข จำนวน ๑๖ โครงการ แผนงานการเยียวยาระยะสั้น มีการอนุมัติไปแล้ว ๖ โครงการ และแผนงานฟื้นฟูฯ โดยทั้ง ๓ แผนงานมีการอนุมัติและเบิกจ่ายกรอบเงินไปบ้างแล้ว โดยยังมีเงินคงเหลือ และสามารถโอนเงินระหว่างแผนงานที่ ๒ และที่ ๓ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาการอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการ การจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้แก่ประชาชน มีการพิจารณาหลักเกณฑ์และช่วยเหลือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยช่วยเหลือประชาชนในระดับฐานราก

๒. กระทั่งถาม ของ นางสาวรังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรสงคราม พรรคประชาธิปัตย์

ประเด็นคำถาม แนวทางช่วยเหลือคนจน และคนว่างงานให้มีที่อยู่อาศัย หรือบ้านเช่าราคาถูกอย่างไร

นายจตุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ การจัดที่อยู่อาศัยให้กลุ่มคนไร้ที่อยู่หรือคนว่าง กรุงเทพมหานคร มี ๒ จุด โดยให้อยู่อาศัยด้วยความสมัครใจ เป็นกรณีที่รัฐเป็นผู้จัดทำให้ และกรณีการเคหะแห่งชาติเปิดกองทุนให้กับประชาชนที่บ้านกำลังถูกยึดเพื่อนำไปใช้หนี้ธนาคารพาณิชย์ การพักการเช่าซื้อ เป็นเวลา ๓ เดือน การให้ปลอดค่าเช่ารายย่อย การลดค่าเช่า เป็นเวลา ๓ เดือน การพักชำระหนี้ การซ่อมบ้านให้กับคนมีรายได้น้อย การช่วยเหลือและเปลี่ยนสถานะให้จากผู้บุกรุกเป็นผู้อยู่อาศัย กระทรวงมีแนวทางเช่าที่การรถไฟเพื่อจะสร้างที่อยู่อาศัยและให้เช่าราคาถูก และมีนโยบายที่จะขยายตัวจำนำและลดอัตราดอกเบี้ยโดยประชาชนจะได้รับประโยชน์

๓. กระทั่งถาม ของ นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย

ประเด็นคำถาม คือ นายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการสอบสวนหรือสั่งเพื่อนำคนร้ายที่ฆ่าพระภิกษุมาลงโทษ อย่างไร และคดีเก่า ๆ มีโอกาสที่จะได้ตัวคนร้ายมาลงโทษหรือไม่

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบชี้แจง

ประเด็นคำตอบ คือ กรณีพระภิกษุถูกฆาตกรรมในระหว่างกักกักนิมนต์ โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการและให้เร่งดำเนินการเพื่อนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย คดีดังกล่าวไม่มีพฤติการณ์แห่งคดีแอบแฝงเป็นคดีฆาตกรรมทั่วไป ๆ เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการติดตามคดีอย่างกระชั้นชิดและพบผู้ต้องสงสัย มีการสอบสวนคดีเต็มกำลังเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี ความปลอดภัยพระภิกษุและมีกลุ่มบุคคลที่คิดร้ายเพียงจำนวนน้อยไม่ถึง ๑ เปอร์เซ็นต์ และทุกคดีทุกภาครัฐได้ดำเนินการตามกรอบของกฎหมาย

๔. กระทั่งถาม ของ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี พรรคเพื่อไทย ถาม นายกรัฐมนตรี (เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑)

กระทู้ถามทั่วไป

๑. กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลบริเวณชายหาดบางปู

(ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓)

นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม

ประเด็นคำถาม คือ กระทรวงจะไขปัญหาการปล่อยน้ำเสียที่เกิดขึ้นหรือไม่ มีหน่วยงานใดเข้ามาตรวจสอบหรือไม่ รัฐมนตรีทราบปัญหาและสั่งการไปอย่างไร หรือไม่

นายวรารัฐ ศิลปะอาษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ กรณีการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลชายหาดบางปู เกิดจากนิคมอุตสาหกรรมและบางส่วนมาจากบ้านเรือนชุมชน โดยให้กรมควบคุมมลพิษคอยตรวจสอบคุณภาพสภาพน้ำ ดูแลควบคุมโรงงานและอยู่ภายในเกณฑ์ที่กำหนด ประเด็นปัญหาน้ำเสียที่มาจากชุมชนและบ้านเรือน โดยกรมควบคุมมลพิษจะเข้าไปดำเนินการตรวจสอบระดับของน้ำเสีย มีการประสานไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้คำแนะนำชุมชนและสอดส่องดูแลการบำบัดน้ำเสีย กระทรวงมีแผนแม่บทเกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการน้ำ ๒๐ ปี การป้องกันการเกิดน้ำเสีย มาตรการควบคุมน้ำเสีย และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำเสีย เรื่องของชุมชนการทิ้งน้ำเสียทางกระทรวงจะเร่งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. กระทู้ถาม เรื่อง การจัดสวัสดิการสำหรับผู้หญิงเพื่อเป็นการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจอันเกิดจากโรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งปากมดลูก

นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม

ประเด็นคำถาม คือ ปัจจุบันผู้หญิงที่ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งเต้านม สามารถเข้ารับการรักษาได้ฟรีหรือไม่ อย่างไร เป็นรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าหรือไม่ มีมาตรการฟื้นฟูช่วยเหลือค่าใช้จ่ายและจัดหาเต้านมเทียมได้หรือไม่

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ กระทรวงมีนโยบายร่วมกันกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิได้รับบริการฟรีอย่างทั่วถึง การเข้าถึงการคัดกรองมะเร็งเต้านม การคัดกรองเบื้องต้น สิทธิประโยชน์ตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง มะเร็งสามารถรักษาได้ทุกที่และการเข้าถึงการรักษาเชื่อมโยงกับโรงพยาบาล ระบบที่สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง เป็นโครงการที่ทำให้ผู้ป่วยสามารถเลือกหน่วยบริการได้เอง ความคืบหน้าของโครงการ การคัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้นมีความสำคัญ กรมสุขภาพมีการสำรวจและให้คำปรึกษาหรือทางสายด่วนเพื่อให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตสุขภาพจิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้รับสิทธิประโยชน์เพื่อทำเต้านมทดแทน แต่หากเป็นซิลิโคนยังไม่ได้สิทธิ

๓. กระทู้ถาม เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน

นายมานพ ศิริภูวดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม

ประเด็นคำถาม คือ มีแนวทางเชิงรูปธรรมและช่องทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรที่มากชุมชนชน เป็นเกษตรยั่งยืนตอบสนองต่อมิติองค์รวม คุณภาพชีวิต สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ความมั่นคงทางอาหาร และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างไร และบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน อย่างไร

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ เรื่องของเกษตรยั่งยืนเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงกับเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของในหลวง ร. ๙ เกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมให้เกษตรกรให้มีรายได้เพิ่ม ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ มีเกษตรกรสมัครเข้าโครงการแล้ว จำนวน ๑ ล้านราย โดยมีเงินทุนและตลาดรองรับ กระทรวงมีนโยบายโครงการ ๑ กลุ่ม ๑ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ปัจจัยการผลิต เพื่อส่งเสริมให้เป็นเกษตรยั่งยืนสืบไป และรับข้อเสนอแนะของสมาชิกผู้ตั้งกระทู้ถามเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๔. กระทู้ถาม เรื่อง การดำเนินการเพื่อออกพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตนิคมสร้างตนเอง เชื้อนอุปรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

นางมุกดา พงษ์สมบัติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม

ประเด็นคำถาม คือ มีนโยบายตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อการออกโฉนดที่ดินดังกล่าว และให้ความชัดเจนต่อสมาชิกนิคมฯ หรือไม่ อย่างไร และกระทรวงมีแผนงาน โครงการดำเนินการเพื่อออกพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตนิคมได้ในปีใด และเมื่อใด

นายจตุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ ความเป็นมาของการสร้างนิคมฯ ความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการจากกรมประชาสงเคราะห์มาอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หลักเกณฑ์และลำดับขั้นตอนในการออกพระราชกฤษฎีกา การจัดทำร่าง การรับความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการกฤษฎีกา ในเบื้องต้นจะมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดทำร่างและขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียไปพลางก่อน และเมื่อได้รับงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ จึงจะลงดำเนินการสำรวจพื้นที่ดังกล่าวได้ ดังนั้น คาดว่ากระบวนการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาจะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕

กระทู้ถามแยกเฉพาะ

ในระหว่างเวลา ๑๑.๐๑ – ๑๒.๕๑ นาฬิกา ณ ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ ตามลำดับ คือ

๑. กระทู้ถาม เรื่อง การบริหารจัดการขยะให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็นคำถาม คือ มีวิธีการแก้ปัญหาพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดอื่น ๆ ไม่มีพื้นที่กำจัดขยะรองรับขยะที่เพิ่มมากขึ้น ๑๕๐ ตันต่อวัน ที่ทำให้เกิดมีขยะหมักหมม ตกค้าง อย่างไร และในระยะสั้นจะมีการ

แก้ปัญหาก่อนที่จะเข้าหน้าฝนหรือมีงบประมาณสนับสนุนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้นหรือไม่ก่อนที่จะนำขยะไปทำเป็นเชื้อเพลิงขยะ หรือ RDF (Refuse Derived Fuel : RDF)

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ การจัดการของกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการตามแนวคิด 3R (Reduce – ลดการใช้ Reuse – นำกลับมาใช้ซ้ำ และ Recycle – นำกลับมาใช้ใหม่) แบ่งเป็นต้นทางคือประชาชนต้องแยกขยะก่อน กลางทางคือการจัดการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเก็บแบบแยกขยะตามแต่ละท้องถิ่นที่มีความสามารถและงบประมาณ และปลายทางคือการกำจัดที่ใช้วิธีแบบเทกองกลางแจ้ง (Open Dump) ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง แหล่งกำจัดขยะ จำนวน ๓,๐๐๐ แห่ง ต้องทำระบบ Cluster เชื่อมต่อระบบการทำงานให้มีการนำไปเป็นพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ซึ่งในการทำเป็นพลังงานไฟฟ้าต้องมีจำนวนขยะที่มากพอจึงต้องรวมกลุ่มกัน โดยได้เสนอรัฐมนตรีตามขั้นตอนและได้รับอนุมัติแล้ว และได้ส่งต่อไปยังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการต่อไป กรณีการทำ RDF มีภาวะเสียไม่มาก จึงควรดำเนินการให้ครบตามที่กฎหมายกำหนด หากรวบรัดอาจถูกร้องเรียนจากประชาชนและเกิดความเสียหายทุกฝ่าย และควรดำเนินการตามที่คณะกรรมการแนะนำเพื่อไม่ให้มีปัญหาภายหลังการทำ RDF ไปแล้ว

๒. กระตุ้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจราจรและผิวจราจรถนนดินแดง ๑

นายประเต็มชัย บุญช่วยเหลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็นคำถาม คือ บริเวณถนนดินแดง ๑ มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น เชื่อมต่อถนนหลายเส้น มีผิวถนนชำรุดส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและเส้นทาง มีแนวทางการแก้ปัญหาจราจรบริเวณถนนดินแดง ๑ และจะดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรถนนดินแดง ๑ อย่างไร

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ พื้นที่บริเวณถนนดินแดง ๑ อยู่ในความรับผิดชอบของ กทม. ที่มีสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารท้องถิ่นคอยดูแลอยู่แล้ว ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยมีแนวทางแก้ไขเบื้องต้น ๓ วิธี คือ ๑) ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแก้ไขข้อบังคับให้ถนนดินแดง ๑ เป็นถนนเดินรถทางเดียว (One Way) และนำไปประชาคมถามประชาชนในชุมชน ๒) บ้ายจราจรห้ามจอดที่สี่สี่ด้าง จะทำให้สี่สี่ชื้นขึ้นและจะแจ้งให้ประชาชนทราบในเดือนมกราคมนี้ และ ๓) หากทำตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ แล้ว จะเร่งรัดกวาดขันวินัยจราจรของประชาชนผู้ใช้ถนนต่อไป กรณีการปรับปรุงผิวถนน ได้เชิญเจ้าหน้าที่ กทม. มาร่วมประชุมและจะรับไปดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคมนี้ และเขตดินแดงได้ขอรับงบประมาณจาก กทม. ทำผิวถนนแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว

๓. กระทู้ถาม เรื่อง การเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) ตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

นายประสงค์ บุรณ์พงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็นคำถาม คือ ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินจะมีแนวทางในการพัฒนากระบวนการงานให้มีความรวดเร็วและลดปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์จากกรณีพิพาทระหว่างนายทุนกับประชาชน และให้ความเป็นธรรมอย่างไร

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ กรณีตามมาตรา ๖๑ ให้อำนาจในการออกกฎกระทรวงไว้ ซึ่งในกฎกระทรวงนี้ ได้ให้อำนาจสามารถสอบสวนเพิ่มเติมได้ ปรากฏว่าที่ดินที่ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทนที่ได้รับการร้องเรียน มีจำนวนกว่า ๑,๕๐๐ ไร่ ได้ออกเอกสารสิทธิ์แล้ว ๑,๕๐๙ ไร่ จำนวน ๔๗ แปลง ต่อมา มีบริษัทแห่งหนึ่งไปขอซื้อต่อและรวบรวมทุกแปลงเป็นแปลงใหญ่ ซึ่งบริษัทนั้นได้ร้องขอความเป็นธรรมมาด้วย ขณะนี้ได้อยู่ระหว่างพิจารณาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการซื้อขายว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร อีกทั้งยังต้องรับฟังและแสวงหาข้อเท็จจริงด้วยเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมกันทุกฝ่าย กรณีระหว่างนายทุนกับประชาชนที่เกิดขึ้นนั้น เมื่อได้ทราบข้อเท็จจริงจึงได้ให้กรมที่ดินชี้แจง หากมีหนังสือชี้แจงมาจะได้แจ้งให้ประชาชนทราบความคืบหน้าของข้อเรียกร้องต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งจะได้ดำเนินการเร่งรัดอีกครั้งหนึ่ง

๔. กระตุ้งถาม ของ นายนิริศ ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน ๒ กระตุ้งถาม คือ

๑) เรื่อง ขอให้มีการก่อสร้างสนามกีฬาประจำจังหวัดพัทลุงแห่งที่ ๓ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเด็นคำถาม คือ มีนโยบายการก่อสร้างสนามกีฬาประจำจังหวัดพัทลุงแห่งที่ ๓ และมีมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพและการออกกำลังกายของประชาชน อย่างไร

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ งบประมาณในการสร้างสนามกีฬาแต่ละปี ได้รับ จำนวน ๔๐๐ ล้านบาท ในการสร้างสนามกีฬาจะต้องดูความพร้อมของจังหวัด คือ ๑) พื้นที่ในการก่อสร้างมีหรือไม่ เป็นของบุคคลใด ซึ่งต้องทำเรื่องการขอใช้พื้นที่ตามระเบียบและดำเนินการก่อสร้าง จากนั้น จะส่งมอบให้จังหวัดเป็นผู้ดูแลรักษา ตามกฎหมายท้องถิ่น ๒) ต้องก่อสร้างสนามให้ได้มาตรฐานรองรับกีฬาทุกประเภท กรณีในจังหวัดพัทลุงมีสนามกีฬาแล้วคือ ทางตอนเหนือที่อำเภอควนขนุนและตอนกลางที่อำเภอเมือง ของจังหวัด ส่วนทางทิศอื่น หากมีพื้นที่ก็ให้ทำเรื่องเสนอมาที่กระทรวง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ตั้งงบประมาณก่อสร้างสนามไว้ที่อำเภอปากพะยูน จำนวน ๖๕ ล้านบาท นอกจากนั้น ทางตอนใต้ มีพลอำเภอเป็นผู้นำการออกกำลังกาย และได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่อีกกว่า ๖๐๐ คนเพื่อให้ไปนำออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาของหมู่บ้านหรือของตำบล และหากพบว่ามีลานกีฬาที่ใดอีกให้แจ้งเพิ่มเติมได้

๒) เรื่อง ขอให้มีการก่อสร้างสะพานในเขตอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน ๓ แห่ง ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประเด็นคำถาม คือ มีนโยบายก่อสร้างสะพานจุดเชื่อมต่อระหว่างอำเภอปากพะยูนกับอำเภอสติงพระ อำเภอปากพะยูนกับอำเภอควนเนียง และบ้านเกาะแกงกับบ้านท่าเตียน อำเภอปากพะยูน เพื่อเป็นเส้นทางสัญจรขนส่งสินค้าทางการเกษตร และส่งเสริมการท่องเที่ยว และหากไม่ทำการก่อสร้างสะพานจะช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรในเขตพื้นที่ดังกล่าวอย่างไร

นายอริรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ **ประเด็นคำตอบ** คือ กรมทางหลวงชนบท ได้สำรวจพื้นที่ก่อสร้างสะพานแล้วพบว่า เป็นพื้นที่อุทยานห้ามล่าสัตว์ป่า ทำให้จะต้องจัดทำประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (environmental impact assessment : EIA) และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หากการจัดทำ EIA ผ่าน จะของบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ปัจจุบันมีการปรับปรุงถนนรอบทะเลสาบสงขลาที่มีระยะทางกว่า ๘๓ กิโลเมตร และได้ดำเนินการเสร็จแล้วในหลายช่วง เพื่อให้การเดินทางปลอดภัยมากขึ้น

๕. กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อำเภोजอมทอง (เพิ่มเติมโครงข่ายคมนาคมฝั่งตะวันตก จังหวัดลำพูน)

นายรังสรรค์ มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำพูน พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประเด็นคำถาม คือ ในการก่อสร้างโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจรทางเลี่ยงเมือง มีความคืบหน้า ปัญหาหรืออุปสรรค และสามารถเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้อย่างไร

นายอริรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ **ประเด็นคำตอบ** คือ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและออกแบบรายละเอียด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยจากการสำรวจพบว่ามีพื้นที่เป็นแหล่งโบราณสถานหลายแห่ง ทำให้ต้องจัดทำ EIA ซึ่งในการจัดทำประเมินผลกระทบจะจัดทำในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมกับบริหารจัดการในกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เกี่ยวข้อง และหากการจัดทำ EIA ผ่านจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เปิดใช้ได้ในปี พ.ศ. ๒๕๗๒ โครงการนี้เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณจำนวนมากก็จะทำให้การจัดทำ EIA และการจัดการในกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องใช้เวลามากเช่นเดียวกัน

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนำระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้

๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชกำหนด ๓ ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขอขยายระยะเวลาการศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน

๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาการศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาพิจารณาการศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน

๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทวนบัตรหมืองแร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาการศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาพิจารณาการศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

- รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔)

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นายเอนก มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางธิดา พัชร์ธรรม ผู้แทนจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายเอด วิบูลย์เจริญ ที่ปรึกษาด้านนี้สาธารณะ นางสาวอัญญา วงศ์สว่าง และนางสาวอุปมา ใจหงษ์ ผู้แทนจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑

ที่ประชุมรับทราบ ภายหลังจากอภิปรายของสมาชิกฯ ในประเด็นต่าง ๆ คือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาก พ.ร.ก. เงินกู้ฯ รายงานผลการดำเนินงานควรมีองค์ประกอบที่ชัดเจน เป้าหมายของโครงการ การฟื้นฟูเศรษฐกิจ การสนับสนุนการขายออนไลน์ เรื่องของเศรษฐกิจฐานรากที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดโควิด ประสิทธิภาพการบริหารการจัดสรรรายจ่ายตามแผนงาน ปัญหาการเบิกจ่าย ปัญหาความล่าช้าในการอนุมัติงบประมาณเงินกู้ในโครงการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและชดเชยเยียวยาให้แก่ประชาชน วัตถุประสงค์ในการใช้เงินกู้ฯ แผนงานและโครงการช่วยเหลือชดเชยให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อย การขอให้กำกับดูแลในการอนุมัติเงินกู้ เรื่องการเยียวยาช่วยเหลือผู้พิการ พระภิกษุ กลุ่มผู้ยากไร้ และชาวชนบท การขอให้ทบทวนหรือปรับแผนหรือโครงการในการเยียวยา ปัญหาทางด้านระบบฐานข้อมูล มีผลกระทบต่อความช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชน ขาดการช่วยเหลือเยียวยาอย่างทั่วถึง แนวโน้มในการที่รัฐบาลจะกู้เงินหากมีการระบาดโควิดระลอก ๒ และประเด็นการขยายเพดานเงินกู้ ปัญหาเรื่องของวัคซีน และเรื่องของเงินเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท และการใช้เงินกองทุนฟื้นฟูฯ

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตอบชี้แจงในประเด็นกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามแผนงานทั้ง ๓ แผนงาน กรอบวงเงินของแต่ละแผนงานซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานได้ตามความเหมาะสมเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือเยียวยาให้สอดคล้องตามสถานการณ์ และนายเอด วิบูลย์เจริญ ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ ตอบชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน ระยะเวลา ๓ เดือน การนำข้อเสนอแนะของสมาชิกเพื่อนำไปจัดทำรายงานในครั้งต่อไปให้มีความสมบูรณ์ การเบิกจ่ายและการอนุมัติโครงการ จำนวน ๒๕๖ โครงการ แผนงานการเบิกจ่าย ตามแผนงานที่หนึ่ง แผนที่สองและแผนงานที่สาม เรื่องของหนี้สาธารณะ และดอกเบี้ยเงินกู้

ต่อมา ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๔ (๒) เพื่อขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม โดยขอ**นำเรื่องรับทราบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียม การต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘** ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ **นางสาวอ้นฟ้า เวชชาชีวะ** เลขาธิการ ก.พ.ร. และ**นายนพดล เกร็ฤกษ์** กรรมการร่างกฎหมายประจำ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๗๖ ตามที่รัฐมนตรีร้องขอ

ที่ประชุมรับทราบ ภายหลังจากอภิปรายของสมาชิกฯ ในประเด็นการออกพระราชกฤษฎีกาเพื่ออำนวยความสะดวกในการต่อใบอนุญาตของประชาชน การออกกฎหมายฉบับดังกล่าวเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติอีก ๑๑ ฉบับ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่มีความพร้อมเพราะเหตุใดเพราะหากสามารถทำได้ครอบคลุมทุกหน่วยงานจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน **นายนพดล เกร็ฤกษ์** กรรมการร่างกฎหมายประจำ ตอบชี้แจงในประเด็นภาพของกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ ในส่วนของกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาต เนื่องด้วยบริบทและเงื่อนไขของกฎหมายที่แตกต่างกันจึงไม่สามารถนำมาแก้ไขพร้อมกัน คณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการในระยะต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ

จากนั้น รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ และได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องในลำดับถัดไป คือ

๑. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ **นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล** รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ **นายถาวร เสรีประยูร** **นางสาวอัญญา วงศ์สว่าง** **นายอัคนีทัตติ บุญโญ** และ**ร้อยตำรวจตรีหญิง จารุณี เล็กดำรงศักดิ์** ผู้แทนจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๗๖ ตามที่รัฐมนตรีร้องขอ

ที่ประชุมรับทราบ ภายหลังจากอภิปรายของสมาชิกฯ เรื่องหนี้สาธารณะต่อจีดีพี (GDP) ผลผลิตมวลรวมของประเทศ หนี้รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาเรื้อรังโดยเฉพาะในภาคขนส่ง การบริหารหนี้สาธารณะ วินัยการคลัง และตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารหนี้สาธารณะ **นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล** รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ตอบชี้แจงในประเด็นเรื่องสัดส่วนหนี้ต่อจีดีพี เป็นไปตาม พ.ร.บ. วินัยการเงิน

